



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๓

ถึง อำเภอกทุกอำเภอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมสัมมนา และมีผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการฯ โดยการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากภาคเอกชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะความสามารถของบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงาน สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติงานเพื่อการมีงานทำและการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาคเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้อำเภอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยสามารถเข้าชมสื่อ ได้ช่องทาง You Tube หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

You Tube สื่อประชาสัมพันธ์



bit.ly/3xDDS83

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๓/๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
เลขที่รับ	๒๕๖๖
วัน/เดือน/ปี	๒๕ มี.ย. ๒๕๖๗
เวลา	๑๖:๐๑ น. ๒๕ มี.ย. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมสัมมนา และมีผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการฯ โดยการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากภาคเอกชนที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะความสามารถของบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงาน สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติงานเพื่อการมีงานทำและการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของภาคเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ โดยสามารถเข้าชมสื่อ ได้ช่องทาง You Tube หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖

You Tube สื่อประชาสัมพันธ์



bit.ly/3xDDS83